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	 SVI	คาดรายได้แตะ	1	พันล้านเหรียญ	

ภายในปี	64	ตามการเติบโตของตลาดยุโรป	

อเมริกา	และเอเชีย	พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี	62	โต	

20%	จากปีก่อนที่ท�าได้	480	ล้านเหรียญสหรัฐฯ		

หลังมีลูกค้าใหม่จากกลุ่มautomotive	-clean	

energy	เพิ่ม	-	ลูกค้าจีนหนุน		ขณะที่วางงบ

ลงทุนปี	62	ราว	500-600	ลบ.ใช้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพเครื่องจักร	เตรียมตั้งฐานการผลิต

ใน	อเมริกาเหนือ	ใช้งบลงทุน	20	ล้านเหรียญ	

คาดเริ่มผลิตได้ปี	63

 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�า 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ
สวีไอ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SVI 
เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ในปี	2562	

เติบโตประมาณ	20%	หรือประมาณ	600-640	

ล้านเหรียญสหรัฐฯ	จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่

ประมาณ	480	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เนื่องจากบ

ริษัทฯมีลูกค้าใหม่จากธุรกิจในกลุ่ม	Automotive	

และ	Clean	energy	เพิ่มขึ้น	ประกอบกับใน

ปีนี้บริษัทฯมีดีมานด์จากลูกค้าจีนเข้ามามาก

ขึ้น	จากผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ	–	จีน	ส่งผลให้มีการย้ายฐานการผลิต

มาที่บริษัทฯมากขึ้น		

	 ขณะที่ธุรกิจในต่างประเทศปีนี้	บริษัทฯ

คาดว่าในทวีปยุโรปจะอยู่ที่ประมาณ	140-150	

ล้านเหรียญสหรัฐฯ	จากปีก่อนอยู่ที่	125	ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ		เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ

ได้มีการเพิ่มก�าลังการผลิตในต่างประเทศเพิ่ม

มากขึ้น	โดยบริษัทฯได้มีการเพิ่มก�าลังการผลิต

อีก	50	%	ในประเทศสโลวาเกีย		ส่วนในกัมพูชา

บริษัทฯได้มีการก่อสร้างโรงงานแห่งที่	2	ขนาด	

1	หมื่นตารางเมตร	บริษัทฯคาดว่าจะสามารถ

เห็นผลก�าไรสุทธิตั้งแต่ไตรมาสที่	2	/2562	

เป็นต้นไป	และคาดว่าจะสามารถท�ายอดขายใน

ปีนี้ได้ประมาณ	45	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และในปี	

2563	คาดว่า	ประมาณ	100	ล้านเหรียญสหรัฐฯ

	 ส่วนในทวีปอเมริกาเหนือ	บริษัทฯเตรียม

ที่จะตั้งฐานการผลิตที่ประเทศเม็กซิโก	เพื่อ

ที่จะขยายฐานลูกค้าในอเมริกาเหนือเพิ่ม

ขึ้น	จากปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จาก

อเมริกาเหนือประมาณ	10%	ของรายได้ทั้งหมด		

โดยการตั้งฐานการผลิตดังกล่าวบริษัทฯคาดว่า

จะใช้งบลงทุนประมาณ	20	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

และคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ใน

ปี	2563	ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะสามารถสร้างราย

ได้ประมาณ	50	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ภายในปี	

2563	

	 "เราตั้งเป้าหมายว่ารายได้เราจะเติบโตแตะ	

1	พันล้านเหรียญได้ภายในปี	2564	จากการที่

เราได้มีการขยายธุรกิจไปในทุกทวีป	และมีลูกค้า

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ไม้ว่าจะเป็นยุโรป	อเมริกา	และ

เอเชีย	"นายพงษ์ศักดิ์	กล่าว	

	 ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้	บริษัทฯได้วางไว้

ประมาณ	500-600	ล้านบาท	ซึ่งเป็นงบปกติ

ในทุกๆปี	ที่บริษัทฯจะมีการวางไว้เพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเพียงอย่าง

เดียว	โดยไม่ได้รวมกับการเข้าซื้อกิจการ	ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจาที่จะเข้าซื้อใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

	 “ความกังวลของเราในช่วงนี้	ก็คือ	ค่าเงิน

บาท	ที่แข็งค่าจนเกินไป	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

บริษัทบ้างเล็กน้อย	แต่เราก็ได้มีการป้องกัน

ความเสี่ยงไว้ตลอด		ส่วนประเด็นการเลือกตั้ง	

ที่ตอนนี้ได้มีการเลือกไปแล้ว	แต่สื่อภายนอก

ประเทศได้มีการตีข่าวถึงความไม่โปร่งใสมน

การเลือกตั้งครั้งนี้	ส่งผลต่อภาพลักษณ์บริษัท

ในไทย	ที่อาจจะท�าให้ลูกค้าต่างชาติหาย	แต่

ส�าหรับเราเอง	ลูกค้าต่างชาติมองว่าเป็นบริษัท

ต่างชาติ	จึงท�าให้ไม่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้

มากนัก	”	นายพงษ์ศักดิ์	กล่าว

	 อย่างไรก็ตาม	ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯได้มีการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน

เพื่อบริหารทางการเงิน	จ�านวน	150	ล้านหุ้น	

คิดเป็น	6.62%	ของจ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อ

จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว	วงเงินซื้อหุ้นคืน	1,200	

ล้านบาท	โดยซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์	

ตั้งแต่วันที่	17	เม.ย.	ถึง	16	ต.ค.	2562	เนื่อง

จากบริษัทฯมองว่าราคาหุ้นของบริษัทฯต�่าเกิน

ไป	จึงต้องมีการซื้อคืน	แต่หลังจากที่ซื้อคืนไป

แล้วจะน�าไปเข้าสู่กระบวนการใดต่อ	ต้องรอเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอีกครั้ง	

SVI คาดรายได้แตะ 1 พันล้านเหรียญ ภายในปี 64 

ตามการเติบโตของตลาดยุโรป อเมริกา และเอเชีย
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STPI เผยได้รับช�าระเงินจากคู่สัญญาตปท. 

จ�านวน 83.33 ล้านดอลลาร์ 

ตามค�าตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว

SRICHA ชนะประมูลงานของ TOP 

มูลค่าเร่ิมต้นเกือบ 100 ลบ. 

จ่อประมูลงานเพ่ิมหลายโครงการ มูลค่า 2,000-3,000 ลบ.

 นายมาศถวิน ชาญวีรกลู 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส
ทีพีแอนด์ไอ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ STPI	เปิดเผยว่า	ตามที่บริษัทฯ	
ได้แจ้งผลการพิจารณาข้อพิทพาทกับคู่

สัญญาต่างประเทศภายใต้กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	

2562	และได้ด�าเนินการขอรับช�าระเงินตาม

ค�าตัดสินดังกล่าวแล้วนั้น

	 บริษัทฯขอแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า	

บัดนี้คู้สัญญาต่างประเทศได้ช�าระเงินตาม

ค�าตัดสินเบื้องต้นแก่บริษัทฯแล้วเป็นจ�านวน

เงิน	83,329,361.35	ดอลล่าสหรัฐฯ	โดยที่

คู่สัญญาดังกล่าวได้แจ้งแก่บริษัทฯว่า	ยังง

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะด�าเนินการเรียกร้องค่าเสีย

หายอันอาจจะเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน

ผลงานของบริษัทที่ยังคงมีผลบังคับอยู่

	 ทั้งนี้	ยังมีงานที่บริษัทฯได้ส่งมอบแล้ว

แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพงาน

จากเจ้าของโครงการอีกส่วนหนึ่ง	ซึ่งบริษัทฯ

จะพิจารณาบันทึกรายการดังกล่าวข้างต้น

ในงบการเงินของไตรมาส	1	ตามข้อเท็จจริง

และตามหลักความระมัดระวัง	

	 บริษัท	ศรีราชาคอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	SRICHA	ผู้รับเหมาก่อสร้าง

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ชั้นน�าของไทย	

คว้างานใหม่	เตรียมรุกประมูลงานใหญ่หลาย

โครงการ

 นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รอง
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีรา
ชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA 

บริษัทฯ	ผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาก่อสร้าง

โลหะ	ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	เปิด

เผยว่า	“	บริษัทฯ	ได้เซ็นสัญญารับงานโครงการ

ใหม่	“	Shutdown	Tie-in	Work	2019”	มูลค่า

เริ่มต้นเกือบ	100	ล้านบาท	กับ	บริษัท	ไทยออ

ยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็น	1	ในลูกค้าหลักขอ

งบริษัทฯ	ซึ่งเป็นการเตรียมงานก่อนการขยาย

โรงกลั่น	ซึ่งเป็นงานโครงการขนาดใหญ่ที่ก�าลัง

จะเกิดขึ้นต่อไป	ซึ่งบริษัทฯ	จะเข้าเสนองาน

ก่อสร้างโครงการใหญ่ต่อไป	

	 ปัจจุบัน	SRICHA	มีมูลค่างานในมือ	ที่จะ

รับรู้รายได้ภายในปี2019	นี้ประมาณกว่า	600	

ล้านบาท	ซึ่ง	มีทั้งงานภายในและต่างประเทศ	

รวมทั้งงานในประเทศมาดากาสการ์	ซึ่งบริษัทฯ

รับงานมาต่อเนื่องร่วม	10	ปี	มีไซท์งานขนาด

ใหญ่	มีทีมงานประจ�า	และเป็นงานที่มีอัตรา

ก�าไรที่น่าพอใจ	และ	ลูกค้ามีสถานะการเงินที่ดี

	 “SRICHA	ก�าลังประมูลงานรับเหมาเพิ่ม

เติมหลายโครงการ	โดยโครงการที่น่าจะทราบ

ผลก่อน	มูลค่า	2,000-3,000	ล้านบาท	ได้แก่	

งานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในประเทศมูลค่า	

1,000-2,000	ล้านบาท	และ	งานผลิตเพื่อส่ง

ออกไปต่างประเทศ	มูลค่ากว่า	1,000	ล้านบาท	

ส่วน	งานโครงการใหญ่	การขยายก�าลังการผลิต

ของโรงกลั่น	ไทยออยล์นั้น	การประมูลก่อสร้าง

โครงสร้างเหล็ก	คาดว่าจะเปิดประมูลภายในปี

นี้	โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบวิศวกรรม

ของผู้รับเหมาใหญ่	โดยบริษัทฯ	จะแจ้งความ

คืบหน้าแก่ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนต่อไป”	นาย

กฤษฎากล่าว
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MAKRO ต้ัง บ.ย่อยในจีน 
ลุยธุรกิจค้าปลีก - ค้าส่ง 

PJW ม่ันใจปี62 พลิกมีก�าไร 
พร้อมต้ังเป้ายอดขายโต 8-10% 

ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ , วางงบลงทุนราว 150 ลบ.

 นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สาย
งานบริหารการเงิน บริษัท 
สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ MAKRO	เปิดเผยว่า	บริษัท	

สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	

ขอแจ้งให้ทราบว่า	Makro	(Guangzhou)	

Food	Company	Limited	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	100	ผ่านบริษัท	

แม็คโคร	อาร์โอเอช	จ�ากัด	ได้มี	การจัดตั้ง

บริษัทย่อยแห่งใหม่ที่จดทะเบียนในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อยแห่งใหม่	:	Guangzhou	

Huadu	Makro	Food	Supermarket	

Company	Limited	

ประเทศที่จดทะเบียน	:	สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	21	มีนาคม	2562	

ประเภทกิจการ	:	ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก	ค้าส่ง	

และธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	:	15	ล้านหยวนเหริน

หมิน”	หรือประมาณ	71.13	ล้านบาท	(อัตรา

แลกเปลี่ยน	1.00	หยวนเหรินหมิน”	ต่อ	

4.742	บาท)	โครงสร้างการถือหุ้น	:	Makro	

(Guangzhou)	Food	Company	Limited	

ถือหุ้นร้อยละ	100

แหล่งเงินทุนที่ใช้	:	กระแสเงินสดจากการด�า

เนินงานของบริษัทฯ	

	 PJW	มั่นใจปี	62	พลิกมีก�าไรจากปีก่อน

ขาดทุน	11.75	ลบ.	พร้อมตั้งเป้ายอดขายโต	

8-10%	ตามอุตสาหกรรมยานยนต์	-	นมเปรี้ยว	

ดีขึ้น	-	รับรู้ก�าไรจากจีน	วางงบลงทุนปี	62	

ราว	150	ลบ.	ใช้สร้างคลังสินค้า	-	ปรับปรุง

เครื่องจักร	-	ระบบไอที	

 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PJW	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ

มั่นใจว่าผลการด�าเนินงานในปี	2562	มีแนวโน้ม

ที่จะสามารถพลิกกลับมามีก�าไรสุทธิได้	จาก

ปี2561	ที่บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่	11.75	

ล้านบาท	พร้อมกันนี้ในปีนี้บริษัทฯได้ตั้งเป้า

หมายยอดขายรวมเติบโต	8-10%	จากปีก่อน	

ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ดี

ขึ้น	โดยบริษัทฯคาดว่าในปีนี้จะมีสัดส่วนรายได้

จากยานยนต์อยู่ที่	25-30%	จากปีก่อนอยู่ที่	

20-25%	และลูกค้าของบริษัทฯก็ได้มีการออก

ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น	

	 ทั้งนี้	ในปีนี้บริษัทฯบริษัทฯจะมีการรับรู้

รายได้จากโรงงานเซียงจู	ในประเทศจีนตั้งแต่

ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป	โดยในปีนี้บริษัทฯคาด

ว่ารายได้จากจีนจะอยู่ที่สัดส่วน	7-8%	เท่ากับ

ปีก่อน	หรือจะเข้ามาประมาณ	100	ล้านบาท	

และบริษัทฯคาดว่าในปี	2563	สัดส่วนรายได้จาก

จีนจะปรับขึ้นมาเป็น	15%	หรือรายได้จะเข้ามา

ประมาณ	400-500	ล้านบาท	

"ในปีนี้เราจะมีก�าไร	และมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ดี

ขึ้น	โดยในปีนี้ต้นทุนของเราถูกลง	จากการที่เม็ด

พลาสติกมีราคาที่ต�่าลง	ซึ่งตรงส่วนนี้คิดเป็น	

55%	ของต้นทุนทั้งหมด"	นายวิวรรธน์	กล่าว	

	 ส�าหรับงบลงทุนในปี	2562	บริษัทฯวาง

งบลงทุนไว้ประมาณ	150	ล้านบาท	ซึ่งเป็นงบ

ลงทุนต่อเนื่องจากปีก่อน	โดยจะใช้ในการสร้าง

คลังสินค้าเป็นของตนเอง	จากเดิมที่บริษัท

ได้มีการเช่าอยู่	ลงทุนก่อสร้างอาคารและโรง

พ่นสีขนาดเล็ก	พร้อมทั้งใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพเครื่องจักร	และใช้ในการปรับปรุง

ระบบไอที	
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ก.ล.ต. เสนอปรับเกณฑ์จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ในกระบวนการออกและเสนอขาย

ตราสารทุนและตราสารหนี้	เพื่อช่วยเพิ่มความโปร่งใส	และเพิ่มความคุ้มครองต่อผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

      

มาตรการเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญของ	ก.ล.ต.	โดยเฉพาะในกระบวนการออกและเสนอขายหลัก

ทรัพย์	ซึ่งมีผู้ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางหลักที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	โดยตัวกลาง

อาจมีความสัมพันธ์กับผู้ออกและเสนอหลักทรัพย์ในลักษณะที่อาจมีผลต่อการท�าหน้าที่ของตัวกลางนั้นได้	เช่น	การถือหุ้นระหว่างกัน	การมี

กรรมการร่วมกัน	และการที่ผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาการทางการเงินมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์	

    

ก.ล.ต.	จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยมีทั้งมาตรการ

ป้องกันและมาตรการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ	ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้จากผลสรุปในการด�าเนินโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์	

(regulatory	reform)	ที่	ก.ล.ต.	ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีที่ปรึกษาโครงการร่วมให้มุมมอง

ตามมาตรฐานสากลด้วย

    

ในการนี้	ก.ล.ต.	ได้เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น	รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์บาง

ส่วนให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง	(CI)	ด้วย	โดยห้ามมิให้ผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์เป็น	CI	ในหลักทรัพย์ที่ตนรับเป็นผู้จัดจ�าหน่ายหลัก

ทรัพย์นั้น	เพื่อยึดหลักการค�านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ	

ทั้งนี้	ก.ล.ต.	ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์	ก.ล.ต.	www.sec.or.th/hearing	ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์	หรือโทรสาร	0-2263-6502	หรือทาง	e-mail:	corporat@sec.or.th	จนถึงวันที่	6	เมษายน	2562
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"ไพบูลย์ นลินทรางกูร" แนะจับตาเสถียรภาพการเมือง

หลังจากนี้ชี้หุ้นไทยยังน่าลงทุน 

เศรษฐกิจและหุ้นโลกเตรียมฟื้นช่วงครึ่งปีหลัง

	 ไพบูลย์	แนะนักลงทุนจับตาเสถียรภาพ
การเมืองไทย	หลังพรรคแกนน�าสองฝ่ายคะแนน
ใกล้กันมาก	ชี้หุ้นไทยยังลงทุนได้	ราคาน่าสนใจ	
เงินทุนต่างประเทศจ่อไหลเข้าหากประเทศเดินหน้า
 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด	เปิดเผยในระหว่าง
ร่วมรายการ	“LIVE	with	Guru	เจาะลึกกับผู้รู้
เรื่องการลงทุน”	ในเพจเฟซบุ๊ก	TISCO	Mastery	
ว่า	ยอมรับว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาไม่เป็นไป
ตามคาด	เพราะเดิมคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้
คะแนนเสียงทิ้งห่างพรรคอื่นๆ	ค่อนข้างมาก	แต่
ผลที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ	พรรคพลัง
ประชารัฐได้จ�านวน	ส.ส.		น้อยกว่าพรรคเพื่อ
ไทยเพียงเล็กน้อย	และยังได้คะแนนเสียงรวมสูง
ที่สุด	และต่อมาคือพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน
เสียงที่ต�่ามาก	ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ส่งผลต่อภาพ
รวมการลงทุน	เพราะขณะนี้คะแนนเสียงที่พรรค
พลังประชารัฐได้มีจ�านวนมากพอที่จะมีความชอบ
ธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมได้เช่นเดียวกับพรรค
เพื่อไทย	ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นทาง
เลือกที่สามอย่างที่เคยคาดไว้
	 ดังนั้น	ผลการเลือกตั้งที่ออกมาจึงท�าให้ภาพ
ชัดเจนขึ้น	นั่นก็คือเหลือเพียง	2	ขั้วการเมืองที่มี
โอกาสเป็นแกนน�าในการจัดตั้งรัฐบาล	แต่ที่อาจ
จะยังสร้างความกังวลให้ตลาด	คือทั้งสองพรรค
ใหญ่มีคะแนนเสียงที่ใกล้กันมาก	แม้พรรคพลัง
ประชารัฐจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้	และพลเอก	
ประยุทธ์	จันทร์โอชาจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรี
ได้	แต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มีเสียงเกินครึ่งเพียงเล็ก
น้อย	ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพ
ทางการเมืองได้ในอนาคต
	 อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาในเรื่องนโยบาย
ของแต่ละพรรค	พบว่านโยบายมีความใกล้เคียง

กัน	ซึ่งนโยบายส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก	และเพิ่มก�าลังซื้อให้ประชาชน	
รวมไปถึงการเดินหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐาน	ดังนั้น	เมื่อมองภาพใหญ่แล้ว	ไม่ว่าใครจะได้
เป็นรัฐบาลก็ไม่น่ามีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจให้ปรับ
เพิ่มขึ้นแรงมาก	หรือตกต�่ามาก	แต่อย่างใด	อีกทั้ง	
เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเปิดที่	70%	ของจีดีพี	
อิงกับภาคต่างประเทศ	คือการท่องเที่ยวและการ
ส่งออก	ดังนั้น	ไม่ว่าใครจะเข้ามาบริหารประเทศใน
ปีนี้เศรษฐกิจไทยก็ไม่น่าจะขยายตัวเกิน	4%
	 โดยทิสโก้คาดว่าปี	2562	เศรษฐกิจไทย
จะเติบโต	3.5%	ปรับลดลงจากคาดการณ์เดิม	
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	ขณะที่ภาคการส่ง
ออกไม่ได้เติบโตมากนัก	เช่นเดียวกับภาคการท่อง
เที่ยวเติบโตไม่มากนักเช่นกัน	เพราะได้รับผลกระ
ทบจากเศรษฐกิจจีน	เหลือแต่เศรษฐกิจในประเทศ
หากรัฐบาลเข้ามาสร้างความมั่นใจได้ทันทีจะท�าให้
การบริโภคและการลงทุนในประเทศฟื้นได้	ต่าง
จากปี	2561	ที่เศรษฐกิจไทยเติบโตดีที่สุดอีกปีหนึ่ง	
เนื่องจากกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกตัวท�างาน
ได้ดีทั้งหมด
	 แต่ข้อดีส�าหรับปีถัดไป	คือ	ธนาคารกลาง
ต่างๆ	ของโลก	ทั้งสหรัฐอเมริกา	ยุโรป	อังกฤษ	
และจีน	ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันทั้งหมดว่า
เริ่มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินและพร้อมลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายหากมีความจ�าเป็น	น่าจะ
สร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้ในปีหน้า	ส่วน
ไทยขึ้นอยู่กับรัฐบาลของไทยในการบริหารประเทศ
ให้มีเสถียรภาพ	เดินหน้าโครงการต่างๆ	ซึ่งทั้งหมด
นี้จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยไปต่อได้อีก
	 “ส�าคัญที่สุดอยู่ที่เสถียรภาพของรัฐบาล	
เพราะ	5	ปีที่ผ่านมารัฐบาลมีเอกภาพมาก	
เนื่องจากรัฐบาลเป็นพรรคเดียวและไม่มีฝ่ายค้าน	
แต่	4	ปีจากนี้จะไม่ง่ายเหมือนเดิม	โดยเฉพาะหาก
ฝ่ายค้านมีเสียงจ�านวนมาก	แม้ว่าจะมีเสียงน้อย
กว่ารัฐบาล	แต่ถ้าน้อยกว่าไม่มากนักรัฐบาลก็
อาจจะผลักดันโยบายส�าคัญๆ	ได้ไม่ง่ายนัก”	นาย
ไพบูลย์กล่าว		
	 ส�าหรับการเมืองไทยในขณะนี้ต้องจับตาดู
ว่าพรรคใดจะได้จัดตั้งรัฐบาล	หากเป็นพรรคพลัง
ประชารัฐจริงก็จะมีข้อดี	คือจะมีความต่อเนื่อง
ในการด�าเนินนโยบาย	และพรรคอันดับที่	2	ที่จะ
มาร่วมรัฐบาลด้วยนั้นมีเสียงค่อนข้างทิ้งห่างพอ
สมควร	ดังนั้น	พรรคพลังประชารัฐน่าจะมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่อนข้างสูง	ส่วนพรรค
อื่นก็อาจได้รับมอบหมายดูแลประเทศด้านอื่นไป		
อย่างไรก็ตาม	หลังจากนี้ยังต้องติดตามเรื่องความ

วุ่นวาย	และเสถียรภาพของประเทศว่าจะเป็น
อย่างไร	รัฐบาลสามารถด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีเสถียรภาพหรือไม่	
	 นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า	ส�าหรับมุมมองนัก
ลงทุนต่างชาตินั้น	จากเดิมที่กล่าวไว้ว่าหากการ
เลือกตั้งสงบเรียบร้อย	มีเสถียรภาพ	เงินต่างชาติ
น่าจะไหลเข้า	1	แสนล้านบาท	ซึ่งค�าว่าเสถียรภาพ
ที่กล่าวไว้คือรัฐบาลต้องมีเสียงเกิน	300	ที่นั่งขึ้น
ไป	เพราะเป็นที่นั่งที่เกินครึ่งมาพอสมควร	และ
ฝ่ายค้านก็จะห่างจากครึ่งไปพอสมควร	หาก
จ�านวนที่นั่งใกล้กันมากอาจเริ่มมีปัญหาเรื่อง
เสถียรภาพ	เพราะต้องกังวลเรื่องการวอล์คเอ้
าท์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วม
รัฐบาล	หรือองค์ประชุมไม่พอ
	 “นักลงทุนต่างประเทศไม่ค่อยสนใจว่ารัฐบาล
จะมาจากพรรคไหน	แต่จะให้ความส�าคัญกับ	1.	
รัฐบาลมีเสถียรภาพหรือไม่	2.	นโยบายเศรษฐกิจ
จะเป็นอย่างไร	รัฐมนตรีเศรษฐกิจมีคุณภาพขนาด
ไหน	3.	ความต่อเนื่องของนโยบายขนาดใหญ่	เช่น	
อีอีซี	ถ้าตอบโจทย์ในเชิงบวกได้ทั้งหมด	เงินทุน
ต่างชาติก็จะไหลเข้าอย่างเต็มที่		อีกทั้งปัจจุบัน
อัตราการถือครองหุ้นไทยของนักลงทุนต่าง
ประเทศยังอยู่ในระดับต�่าด้วย”	นายไพบูลย์กล่าว
	 ส�าหรับการลงทุนในหุ้นไทยจากนี้นั้น	
ประเมินว่าหุ้นไทยยังลงทุนได้เนื่องจากราคายังไม่
แพง	และมองว่าหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงขาขึ้น	เพราะ
เศรษฐกิจยังโตต่อได้และแรงขับเคลื่อนหลักมา
จากภาคเอกชน	โครงการขนาดใหญ่ของรัฐยังคง
เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มหุ้นที่น่าสนใจ	เช่น	
ธนาคารพาณิชย์ที่จะได้อานิสงส์จากการเติบโต
ของเศรษฐกิจ	ส่วนดัชนีหุ้นไทยปี	2562	ประเมินไว้
ที่	1,750	-1,800	จุด			นอกจากนี้	ยังมองว่าหุ้น
ทั่วโลกในช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากแรง
กดดันด้านอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเริ่มหายไป	เพราะ
ธนาคารกลางต่างๆ	เริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลาย
นโยบายการเงินน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกในช่วง
ครึ่งปีหลังฟื้นตัวได้
	 “ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณที่หุ้นจะลงเยอะๆ	
แต่ก็ยังต้องจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ	
และจีนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร	ซึ่งจากการ
ติดตามและประเมินแล้วคาดว่าจะจบลงด้วยดี	อีก
เรื่องคือ	อังกฤษออกจากยุโรป	แต่เรื่องนี้ก็เป็น
ปัญหาของอังกฤษเท่านั้น	ส�าหรับประเทศไทยก็
ต้องรอดูฟอร์มทีมรัฐบาลให้เรียบร้อยก่อน	ส่วน
ตัวยังยืนยันว่าตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นมากกว่าฟุบ	
และยังลงทุนได้”	นายไพบูลย์กล่าว
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	 แม่มดน้อยภาคพิสดาร	เห็น	SET	ดิ่งแรงวานนี้	ไม่แปลกใจด้วยสถานการณ์
การเมืองยังคลุมเครือ	คาบลูกคาบดอก	แม้ว่าล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)	
จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดรายจังหวัด/เขตอย่างไม่เป็นทางการแล้ว	ด้านกูรู
ตลาดหุ้น	"	ไพบูลย์	นลินทรางกูร	"	ไลฟ์เฟซบุ๊ก	TISCO	Mastery	ยอมรับว่าผลการเลือก

ตั้งที่ออกมาไม่เป็นไปตามคาด	เพราะเดิมคาด
ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงทิ้งห่างพรรค
อื่นๆ	ค่อนข้างมาก	แต่ผลที่ออกมาอย่างไม่เป็น
ทางการ	พรรคพลังประชารัฐได้จ�านวน	ส.ส.	น้อย
กว่าพรรคเพื่อไทยเพียงเล็กน้อย	และยังได้คะแนน
เสียงรวมสูงที่สุด	และต่อมาคือพรรคประชาธิปัตย์
ได้คะแนนเสียงที่ต�่ามาก	ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ส่งผล
ต่อภาพรวมการลงทุน	เพราะขณะนี้คะแนนเสียงที่
พรรคพลังประชารัฐได้มีจ�านวนมากพอที่จะมีความ
ชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมได้เช่นเดียวกับ
พรรคเพื่อไทย	ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้

เป็นทางเลือกที่สามอย่างที่เคยคาดไว้		แนะจับตาเสถียรภาพการเมืองหลังจากนี้ชี้หุ้นไทย
ยังน่าลงทุน	เศรษฐกิจและหุ้นโลกเตรียมฟื้นช่วงครึ่งปีหลัง
	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,625.91	จุด	ลดลง	20.38	จุด	หรือ	1.24%	มูลค่า
การซื้อขาย	47,064.83	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	856.76	ล้านบาท	
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	1,188.68	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	
1,642.45	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	3,687.90	ล้านบาท
 PLANET	วาดเป้ารายได้ปี62	เติบโต	20%	จากปีก่อนที่มีรายได้	749.66	ล้าน
บาท	พร้อมเตรียมผลักดันอัตราก�าไรขั้นต้นเป็น	25%	ด้วยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก
กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการเป็น	8%	พร้อมกอด	Backlog	แน่น	300	ล้านบาท	แถมแว่วๆ	มาปี
นี้มีเตรียมปล่อยของใหม่มาให้เชยชม	นั้นคือการให้บริการ	X-Band	ซึ่งเป็นระบบสื่อสาร
ดาวเทียมแบบใหม่ใช้ส�าหรับหน่วยงานความมั่นคงของทหาร	ขณะนี้ก�าลังอยู่ระหว่างการ
เสนอเพื่อใช้ทดแทนดาวเทียมที่ใช้ทางการค้าซึ่งมีสัญญาณรบกวนมากกว่า	และมีการให้
บริการ	Smart	City	ซึ่งเป็นเสากระโดงที่มีระบบ	CCTV,	WIFI	และ	IOT	ซึ่งสามารถใช้งาน
ได้ง่าย	ติดตั้งได้รวดเร็ว	ด้วยคร่าา	คริคริ	
	 ด้าน	"เอกรัตน์	แจ้งอยู่	"	แม่ทัพหนุ่มแน่นแห่ง	TSR	มั่นอกมั่นใจผลงาน	Q1/62	
โตต่อเนื่อง	กางแผนกลยุทธ์รุกการขายแบบ	OTO	แถมประเทศไทยใจดีเข้าสู่ฤดูร้อนเร็ว	
งานนี้คนแห่ซื้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันตรึม	หนุนผลงานพี่แกโตแจ่มๆแน่นอนจ้า	พร้อมตั้งเป้า
รายได้ปีนี้โตกว่า	20%	เชื่อผลงานเข้าเป้าหมาย	พร้อมประกาศควบคุม	และบริหารจัดการ

ภายในองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	 หลังจากที่ประกาศแตกไลน์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ในช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา	ล่าสุด	บอสใหญ่	“ธีระชัย	ธีระรุจินนท์”	บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	
(1994)	หรือ	TPLAS	ก็เร่งเดินหน้าออกแบบดีไซน์	และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	
แว่วๆ	มาว่า	อีกไม่นาน	หากกระบวนการทุกอย่างแล้วเสร็จ	ก็จะเริ่ม	Test	run	โปรดักส์
น้องใหม่ได้เลย	พร้อมส่งซิกมาว่า	โปรดักส์ใหม่	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จะสามารถ
สร้างยอดขายและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ให้กับบริษัทฯในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง	เอาเป็นว่า
อดใจรออีกแป๊บเดียว	ก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆ	ของ	TPLAS	ที่จะเข้ามาสร้างสีสัน	ให้กับ
วงการตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารแน่นอน	แหมๆ..เห็นเงียบๆ	เป็นเสือซุ่มแบบนี้	ก็มีดีให้
จับตา	ไม่น้อย….
	 เรียกได้ว่า	เป็นอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่	ด้านอสังหาริมทรัพย์	ที่น่าจับตาไม่แพ้	เหล่าบร
รดาหุ้นอสังหาฯรุ่นพี่	ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯก่อนหน้านี้เลยทีเดียว	ส�าหรับ	บมจ.ออลล์	
อินสไปร์	ดีเวลลอปเม้นท์	“ALL”	เพราะหลังจากส�านักงาน	ก.ล.ต.อนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชนแล้ว	แผนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ก็ผ่านฉลุ
ย	ล่าสุด	CEO	คนเก่ง	“ธนากร	ธนวริทธิ์”	เตรียมควง	FA	มือหนึ่ง	อย่างบริษัท	ที่ปรึกษา	
เอเซีย	พลัส	จ�ากัด	ขึ้นเวทีน�าเสนอข้อมูล	(โรดโชว์)	นักลงทุนสถาบัน	ระหว่างวันที่	1-3	
เมษายน	และ	โรดโชว์นักลงทุนทั่วไป	(Public	Roadshow)	ในวันที่	4	เมษายนนี้	แว่วๆว่า	
งานนี้	“	ALL”	เตรียมพกข้อมูลธุรกิจ	พร้อมลุยเสนอขายหุ้น	IPO	จ�านวน	150	ล้านหุ้น	
เอาเป็นว่าเหล่าบรรดานักลงทุน	ที่เป็น	FC	“ALL”	เตรียมนับถอยหลังรอดูความส�าเร็จ	ใน
การเป็นสมาชิกน้องใหม่	mai	และการก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�า	
ติดอันดับ	1	ใน	10	ของประเทศ	ได้เลย	
	 ผู้ถือหุ้น	บมจ.	ชโย	กรุ๊ป	หรือ	CHAYO	เตรียมเฮ	!!!	ล่าสุดทีมบอร์ดบริหาร	น�า
โดย	“สุขสันต์	ยศะสินธุ์”	ซีอีโอไฟแรง	เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายปันผล	0.04	บาท/หุ้น	จากผลการด�าเนินงานปี	2561	และก�าไรสะสม	โดยก�าหนด
จ่ายปันผลวันที่	10	พฤษภาคม	2562	นี้และวันประชุมผู้ถือหุ้น	30	เมษายน	2562	ก่อน
หน้านี้	CHAYO	จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว	0.06	บาท/หุ้น	รวมทั้งปีจ่ายปันผล	0.10	
บาท/หุ้น	เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและสะท้อนความเชื่อมั่นการเติบโตใน
ปีนี้	โดยบริษัทฯ	ตั้งเป้าซื้อหนี้เข้ามาบริหารประมาณ	10,000	ล้านบาท	วางงบลงทุนไว้
ที่	1,000	-	1,500	ล้านบาท	แบ่งเป็นซื้อหนี้เข้ามาบริหารประมาณ	1,000	-	1,250	ล้าน
บาท	และใช้ส�าหรับธุรกิจปล่อยกู้ประมาณ	200	-	250	ล้านบาท	ชูเป็นหุ้นอนาคตไกล	ผู้
บริหารตั้งใจท�างาน	ที่มีสตอรี่ให้ตามต่ออีกเพียบ	
	 ไม่ธรรมดาจริงๆ	เปิดต้นปีมา	ก็กวาดยอดขายทะลุเป้าไปแบบชิลๆ	แล้ว	ส�าหรับเจ้า
ตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่ยังคงตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองตามแนวคิด	Urban	Living	
Solutions	งานนี้	ดร.	ชัยยุทธ	ชุณหะชา	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	บมจ. 
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	ออกมาบอกข่าวดีเพื่อตอกย�้าความแข็งแกร่งและสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าและนักลงทุนว่า	สามารถท�ายอดขายได้มากกว่า	4,000	ล้านบาท	
ซึ่งเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้	ด้วยดีมานด์ที่ยังดีต่อเนื่อง	ผลงานดีตั้งแต่ต้นปีแบบนี้	ปิดยอดให้ได้
ตามเป้าไม่น่าไกลเกินเอื้อม	…	
 CAZ	วางเป้ารายได้ปี	62	โต	30-40%	ตุนแบ็กล็อก	2,516	ล้านบาท	เล็งทยอย
รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง	พร้อมลุยเข้าประมูลงานอีก	2	โครงการ	แย้มเห็นความชัดเจน
โครงการแรกเร็วๆ	นี้

   คาบลูกคาบดอก 

บล.ธนชาต	:	KTC	แนะน�า	ซื้อ

บล.ทิสโก้	:	SCB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	144.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	PYLON	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.70	บ.	

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CPN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	85.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	RML	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.03	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PTTEP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	143.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	VGI	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.85	บ.

บล.ฟิลลิป	:	MEGA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	38.00	บ.	
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